

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 37 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2013

ศิษยาภิบาลซูจิน ลีจัดการประกาศใหญ่ครั้งที่ 4 ในอิสราเอลเพื่อระลึกถึงการจัดประกาศครั้งใหญ่

ในอิสราเอลของดร.แจร์อ็อก ลีโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์บี.เอ็น.รัสเซีย



หลังจากการประกาศใหญ่ของดร.แจร์อ็อก ลีในอิสราเอลซึ่งเป็นประเทศของศาสนาอิสลามในปี 2009 การจัดการประชุมเพื่อระลึกถึงการประกาศครั้งนั้นถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยกลุ่ม "คริสตล ฟอรัม" ในปี 2013 ศิษยาภิบาลซูจิน ลี (ภาพที่ 1) เทศนาในการจัดประกาศครั้งที่ 4 เพื่อระลึกถึงการประกาศใหญ่ครั้งนั้นในศูนย์ประชุมนานาชาติเมืองไฮฟา (ภาพที่ 3) และผู้คนจำนวนมากเป็นพยานถึงการหายโรคของตน (ภาพที่ 2, 5) คุณโรซาน (ผู้นำการสรรเสริญ) และทีมเต้นรำนัสมัสการ (ภาพที่ 4, 6) และช่วงเวลาแห่งการร้องเพลงสรรเสริญร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน (ภาพที่ 7) เริ่มต้นไปด้วยพระคุณและความรู้สึกซาบซึ้งใจ คาดว่าการสัมมนาศิษยาภิบาลและการประกาศของคริสตจักร (ภาพที่ 8, 9) เป็นโอกาสสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคนเหล่านั้น

ในเดือนกันยายน 2009 ศิษยาภิบาลอวาโรส.แจร์อ็อก ลีแห่งคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล ได้ดำเนินการทำงานควงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและประกาศว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยในโรคของเร แต่เพียงองค์เดียวด้วยการนำพระกิตติคุณกลับไปสู่ยูซุซาเล็มในอิสราเอลซึ่งเป็นสถานที่เกิดของพระกิตติคุณ หลังจากนั้น กลุ่ม "คริสตล ฟอรัม" (ซึ่งเป็นสมาคมศิษยาภิบาลอิสราเอล www.acf.org.il) ได้เชิญทีมพันธกิจของคริสตจักรกลับไปจัดการประกาศเพื่อระลึกถึงการประกาศครั้งนั้นเป็นประจำทุกปี

พันธกิจในอิสราเอลของคริสตจักรเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม 2007 พันธกิจนี้ "มันบานมากขึ้น" ในการประกาศใหญ่ในอิสราเอลของดร.แจร์อ็อก ลีในปี 2009 ในปี 2013 ปีนี้ศิษยาภิบาลซูจิน ลีได้จัดประกาศใหญ่ครั้งที่ 4 เพื่อระลึกถึงการประกาศครั้งนั้น โดยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงฝ่ายวิญญาณสำหรับอิสราเอลที่ฟ้าปรารถนาพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์

ในช่วงเย็นของวันที่ 26 ตุลาคม 2013 การประกาศใหญ่ในอิสราเอลถูกจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติในเมืองไฮฟาโดยมีศิษยาภิบาลซูจิน ลี (ประธานของสมาคมศิษยาภิบาล) เป็นวิทยากร การประกาศครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากจากหลายประเทศ ได้แก่ ปาเลสไตน์ รัสเซีย ยูเครน สาธารณรัฐบัลแกเรีย และอินเดียรวมทั้งทุกพื้นที่ของอิสราเอล การประกาศครั้งนี้มีการถ่ายทอดสด

ผ่านทางสถานีโทรทัศน์บี.เอ็น.รัสเซียไปทั่วยุโรปและเอเชียเป็นเวลาสามชั่วโมง

คุณโรซาน (ผู้นำการสรรเสริญ) และทีมเต้นรำนัสมัสการ "พาวเวอร์อูร์ซิปแคนด" ของคณะกรรมการพันธกิจคิดพร้อมกันร้องเพลงสรรเสริญเป็นภาษาฮีบรู รัสเซีย และอังกฤษพร้อมกับมีการเต้นรำประกอบเพลงด้วยเช่นกัน สิ่งนี้เป็นที่ประทับใจของผู้คนที่เข้าร่วมอย่างมาก ผู้คนที่เข้าร่วมในการประชุมต่างก็ปลงเสียงร้องแห่งความยินดีออกมาว่าการเต้นรำอันงดงามและเพลงสรรเสริญที่เต็มด้วยพระวิญญาณ ได้เติมหัวใจให้เต็มไปด้วยพระคุณและทำให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระวิญญาณ คนเหล่านั้นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าผู้ไถ่ของอิสราเอลร่วมกันกับนักแสดงเช่นกัน

ศิษยาภิบาลซูจิน ลีกล่าวคำเทศนาในหัวข้อ "พระพรที่ได้รับสำหรับการเดินอยู่ในความสว่าง" เธอกล่าวว่าคุณงามของการได้รับพระพรคือการออกจากความมืดและเดินอยู่ในความสว่าง เธอกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงถึงคำพยานของดร.แจร์อ็อก ลีเกี่ยวกับคนที่ท่านได้นอนป่วยอยู่เป็นเวลาเจ็ดปีและท่านได้รับการรักษาให้หายหลังจากท่านพบกับพระเจ้า ผู้คนที่เข้าร่วมรู้สึกประทับใจกับคำพยานนี้มากและกลับใจจากอดีตของตนด้วยการร้องไห้หลังน้ำตาและตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่

หลังจากกล่าวคำเทศนาแล้วศิษยาภิบาลลีได้อธิษฐาน

เผื่อผู้ป่วยโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าแห่งฤทธิ์อำนาจที่คร.ลีโอธิยานูสเจมเอาไว (กิจการ 19:11-12) จากนั้นหลายคนเป็นพยานว่าอาการปวดที่หลัง ที่หัวเข่า และที่ขาของตนหายไปแล้ว พวกเขายังไม่ทันของหลายคนกลับมามองเห็นตามปกติและคนหูหนวกสามารถได้ยิน บางคนได้รับการรักษาให้หายจากโรคมะเร็ง คนเหล่านั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่

ศิษยาภิบาลลูอี คัลมิกอฟแห่งคริสตจักร "น้ำแห่งชีวิต" ในเมืองไฮฟากล่าวด้วยความยินดีว่า "น้องชายของผมอยู่ในอาการโคม่าเนื่องจากอาการกล้ามเนื้อหัวใจตาย หมอบอกว่าเขามีโอกาสรอดน้อยมาก แต่ผมรับเอาคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลลีเพื่อเขาด้วยความเชื่อ อัครธรรมิก เขาฟื้นคืนสติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและเริ่มรับประทานอาหารหลังจากการอธิษฐาน เขามีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว"

ผู้ชมรายการของสถานีโทรทัศน์บี.เอ็น.รัสเซียที่อยู่ในประเทศรัสเซีย เอสโตเนียเยอรมันนี สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และภาคีสถานได้ชมรายการประกาศในอิสราเอลของศิษยาภิบาลลีผ่านการถ่ายทอดสดและคนเหล่านั้นเป็นพยานถึงการหายโรคของตนและคำตอบที่ตนได้รับ

เมื่อวันที่ 24 และ 25 ตุลาคม 2013 มีการจัดสัมมนาศิษยาภิบาลขึ้นในคืนสัมมนาของฮาด ฮาซมาโนในคิมบุดในอิสราเอล ศิษยาภิบาลลีเทศนาเรื่อง "ขนาดแห่งความเชื่อ"

และกล่าวว่า "ศิษยาภิบาลควรรู้จักขนาดแห่งความเชื่อของตน ถ้าจัดบาปทิ้งไป และรับการชำระให้บริสุทธิ์ขึ้นเป็นอันดับแรก จากนั้นเขาก็จะสามารถนำสมาชิกคริสตจักรไปสู่หนทางที่ถูกต้องและคริสตจักรจะมีประสบการณ์กับการฟื้นฟูและได้รับพระพร"

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฟังคำเทศนาของเธออย่างตั้งใจ ต่อมาในช่วงการร้องเพลงสรรเสริญและการอธิษฐานคนเหล่านั้นได้กลับใจด้วยน้ำตาและตัดสินใจที่จะเป็นสุขอบรมในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า ศิษยาภิบาลเชอร์เจย์อีฟ (บิชอปของคณะที่มิสตรัสจักรสมาชิก 800 แห่งไนรัสเซย์) กล่าวว่า "ผมรู้ว่าผมเคยมีความเชื่อที่เป็นเหมือนความเชื่อของเด็กเล็กเมื่อผมมองย้อนกลับไปสู่ชีวิตของผมในฐานะศิษยาภิบาล"

ในตอนเช้าของวันที่ 26 ตุลาคม 2013 มีการจัดประชุมขึ้นในคริสตจักร "คิงออฟฟลอรี" ในเมืองไฮฟาศิษยาภิบาลลีอธิบายถึงคุณสมบัติของเจ้าสาวที่แท้จริงขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพบกับเจ้าบ่าว (องค์พระผู้เป็นเจ้า) ผ่านการยกตัวอย่างเรื่องสาวพรหมจารีสิบคน ในขณะที่เธอกำลังเทศนาอยู่นั้นสมาชิกคริสตจักรแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ตื่นตัว ศิษยาภิบาลดาเนียล มาเทียซกล่าว "คำเทศนาลีก็เข้มแข็งและมีฤทธิ์อำนาจที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงและสร้างความรอนรนใหม่เกิดขึ้นในคริสตจักร"

ปัญญาข้อมดีกว่าทองคำ



ศิษยาภิบาลอาร์ุส ดร.แจร์อิก ลี

“เพราะผลที่ได้จากปัญญาข้อมดีกว่าผลที่ได้จากเงิน และกำไรนั้นดีกว่าทองคำเนื้อดีเธอประเสริฐกว่า ทับทิม และบรรดาสิ่งที่มีค่าบรรดาอื่นจะเปรียบกับ เธอไม่ได้” (สุภาษิต 3:14-15)

ผู้คนถือว่ามีสิ่งต่าง ๆ มีคุณค่า บางคนต้องการชื่อเสียงในขณะที่คนอื่นถือว่ามีอำนาจทางสังคมหรือความร่ำรวยเป็นสิ่งมีค่า บางคนถือว่าทรัพย์สินสมบัติเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด พระเจ้าทรงถือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งมีค่าและพระองค์ตรัสว่าปัญญาดีกว่าทองคำ ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สามารถนำชีวิตหรือสันติสุขที่แท้จริงมาให้แก่เราได้ แต่คุณค่าของสติปัญญาจะเพิ่มขึ้นจนไม่อาจวัดได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราได้รับและเราใช้สติปัญญานั้นมากน้อยเพียงใด

โดยทั่วไปสติปัญญาอาจจำแนกได้เป็นสองชนิด ชนิดแรกคือสติปัญญาทั่วไปที่บุคคลได้รับมาผ่านประสบการณ์และการเรียนรู้ในขณะที่อีกชนิดหนึ่งได้แก่สติปัญญาแห่งสวรรค์พระเจ้าทรงประทานให้จากเบื้องบน ไม่ว่าบุคคลจะฉลาดหลักแหลมเพียงใดก็ตามสติปัญญาทั่วไปของมนุษย์ก็ไม่สามารถบรรลุถึงสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้ ดังนั้น 1 โครินธ์ 1:25 จึงกล่าวว่า “เพราะความเขลาของพระเจ้ายังมีปัญญายิ่งใหญ่กว่าปัญญาของมนุษย์และความอ่อนแอของพระเจ้าก็เข้มแข็งยิ่งกว่ากำลังของมนุษย์”

1. คุณค่าของสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้

สติปัญญาคือการใช้ความรู้ที่ได้รับมา แม่ท่านจะมีความเข้าใจสถานการณ์และสามารถมองเห็นหนทางที่จะบรรลุบางสิ่งได้อย่างชัดเจน ถ้าท่านขาดสติปัญญา ความเข้าใจ ดังกล่าวก็ไม่สามารถแสดงออกถึงคุณค่าอย่างครบถ้วนได้ บุคคลสามารถรับเอาความเข้าใจผ่านกระบวนการเรียนรู้ แต่เขาจะได้รับสติปัญญาได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นเตรียมภูมิตำแห่งจิตใจของตนไว้ให้พร้อมที่จะรับเอาสติปัญญาดังกล่าวแล้วเท่านั้น

ผู้คนที่มีความสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าจะรู้จักวิธีการเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนทีลอมรอบเขา คนเหล่านี้จะได้รับความร่วมมือที่จำเป็นจากคนอื่นและทำให้สิ่งต่าง ๆ ไหลลื่นไปเหมือนน้ำ แต่คนที่ไม่ฉลาดจะทำให้มีการต่อต้านเกิดขึ้นแม้ในยามที่เขาทำสิ่งที่ดีก็ตาม คนเหล่านี้จะมีปัญหากับคนอื่นและจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก

ผู้คนที่ฉลาดจะได้รับความรักและพระพรด้วยคำพูดเพียงคำเดียวในขณะที่คนซึ่งขาดสติปัญญาจะสูญเสียโอกาสที่เขามีและจะสร้างความยุ่งยากให้กับตนเองด้วยคำพูดของตน เมื่อเทียบจำนวนของความพยายามและการทำงานหนักของเรากับผลที่ผลิตออกมา ผลที่ปรากฏออกมาจะค่อนข้างเล็กน้อยถ้าเราขาดสติปัญญา แต่ผู้คนที่ฉลาดจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยในแนวทางต่าง ๆ เพื่อว่าเขาจะได้รับผลที่ดีกว่า

คนเหล่านี้ทำให้พระเจ้าพอพระทัยด้วยคำอธิษฐานของตนและเขาแทบจะไม่พลาดโอกาสของการได้รับพระคุณของพระเจ้า ถ้าเรามีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเราก็สามารถหาจุดทางลัดของการได้รับคำตอบต่อคำอธิษฐานของเรา เกิดผล และได้รับพระพร

2. ซาโลมอนได้รับพระพรผ่านสติปัญญาของพระเจ้า

เราไม่สามารถพูดถึงสติปัญญาโดยไม่เอ่ยถึงซาโลมอน ท่านครองราชย์ต่อจากดาวิดและถวายเครื่องเผาบูชาหนึ่งพันตัวแด่พระเจ้าด้วยความพยายามที่เต็มใจที่สุดของท่าน เครื่องเผาบูชาคือการนำเครื่องบูชามาเผาเพื่อถวายเป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเจ้า นี่เป็นวิธีการถวายเครื่องบูชาที่ทำกันอยู่ทั่วไปในพระคัมภีร์และความหมายปัจจุบันสิ่งนี้หมายถึงการนมัสการวันอาทิตย์ทุกรูปแบบซึ่งรวมถึงการนมัสการในเทศกาลต่าง ๆ เช่น การนมัสการวันอาทิตย์อีสเตอร์และวันอาทิตย์ขอบพระคุณ

ซาโลมอนถวายเครื่องบูชาด้วยสิ้นสุดใจของท่านอย่างจริงจังจนพระเจ้าทรงปรากฏพระองค์กับท่านในความฝันและตรัสกับท่านว่า “เจ้าอยากได้ไหมอะไรใด ๆ ก็จงขอเถิด” (2 พงศาวดาร 1:7) ซาโลมอนไม่ได้ขอสิ่งใดหรือความมั่งคั่งรุ่งเรืองของชีวิต ท่านขอสติปัญญาและความรู้เพื่อที่ท่านสามารถปกครองเหนือประชาชน พระเจ้าทรงพอพระทัยกับสิ่งที่ท่านขอและประทานเกียรติและพระพรทางความร่ำรวยที่ท่านไม่เคยเสาะหาให้กับท่านด้วยเช่นกัน (2 พงศาวดาร 1:11-12)

สติปัญญาที่ซาโลมอนได้รับจากพระเจ้านั้นล้ำลึกมากจนพระราชินีแห่งเชบา ได้ยินถึงกิตติศัพท์ของท่านและเสด็จมาเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสติปัญญานั้นเพิ่มขึ้น พระนางนำเครื่องบูชาจำนวนมากถวายให้กับท่านเช่นกัน พระนางตรัสว่า “พระสติปัญญาและความมั่งคั่งของพระองค์ก็มากยิ่งขึ้นกว่าชาวราฟาห์ที่มอมนันไคย” (1 พงศาวดาร 2:10)

การพิพากษาอย่างชาญฉลาดของซาโลมอนใน 1 พงศาวดารที่ 3 เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย วันหนึ่งมีหญิงสองคนนำทารกคนหนึ่งมาหาซาโลมอน ทั้งสองคนต่างก็โต้แย้งกันว่าทารกนั้นเป็นบุตรของตน หญิงสองคนคลอเคลียในเวลาเดียวกัน ผู้หญิงคนหนึ่งทำให้เด็กตายในตอนกลางคืนโดยไม่ตั้งใจและเธอได้นำเอาเด็กที่ตายไปแล้วกับบุตรของหญิงอีกคนหนึ่ง ในที่สุดหญิงทั้งสองคนก็มาขอคำตัดสินจากซาโลมอน ซาโลมอนตรัสว่า “เอาดาบมาให้เรานะ” เขาจึงเอาดาบมาไว้ต่อหน้าหญิงทั้งสองคน “จงแบ่งเด็กที่ชีวิตนั้นนอกเป็นสองทอนและให้คนหนึ่งครึ่งหนึ่งและอีกคนหนึ่งครึ่งหนึ่ง”

จากนั้นหญิงคนที่บุตรของตนยังมีชีวิตอยู่ได้ทูลทูลขอร้องพระเจ้าว่า จิตใจของเธอลึกลับในบุตรชายของเธอ โดยเธอขอให้ซาโลมอนมอบเด็กคนนั้นกับหญิงอีกคนหนึ่งเพื่อทารกนั้นจะมีชีวิตอยู่ แต่หญิงอีกคนหนึ่งพอใจกับคำตัดสินของหญิงที่ขอให้แบ่งเด็กออกเป็นสองทอน ซาโลมอนตรัสว่าหญิงที่ขอให้ชีวิตเด็กคือมารดาที่แท้จริงของเด็กและ

ท่านมอบเด็กคนนั้นให้กับเขา ท่านเข้าใจถึงความรักของมารดาผู้ที่ถูกลูกของตนมากกว่าชีวิตของตน

ด้วยสติปัญญาบุคคลสามารถปกป้องสิทธิของตนที่ไร้ความคิดและคนอื่นจะเคารพนับถือเขาเพราะการพิพากษาที่ชาญฉลาดของเขา

3. อาบิกายิล หญิงผู้ชาญฉลาด

ใน 1 ซามูเอลบทที่ 25 นางอาบิกายิลเปลี่ยนสถานการณ์ที่เลวร้ายให้กลายเป็นดีและได้รับพระพรมากมายเพราะสติปัญญาของเธอ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ดาวิดกำลังหลบหนีจากกษัตริย์ซาอูล

ดาวิดและคนหนุ่มของกำลังหิวและกระหายน้ำและคนเหล่านั้นขอความช่วยเหลือจากนาบาลซึ่งเป็นคนที่ร่ำรวยในแถบนั้น ในอดีตดาวิดเคยปกป้องฝูงสัตว์ของนาบาล แต่นาบาลถือว่าดาวิดเป็นคนต่ำต้อยเมื่อดาวิดล้อมตัวลงด้วยการขอความช่วยเหลือจากนาบาล ดาวิดรู้สึกเดือดดาลและมุ่งหน้าไปยังเรือนของนาบาลพร้อมกับคนหนุ่มของท่าน 400 คนเพื่อจะฆ่าเขาเสีย

ข่าวนี้ทราบไปถึงนางอาบิกายิลภรรยาของนาบาล เธอรีบเตรียมขนมปังและน้ำองุ่นและอาหารอย่างอื่น บรรทุกสิ่งเหล่านั้นบนหลังลาและมุ่งหน้าไปพบกับดาวิด สิ่งทีคนของดาวิดร้องขอและต้องการที่สุดคืออาหารเพราะเขากำลังหลบหนีการไล่ล่า ดังนั้นเธอจึงเตรียมอาหารไว้ในสถานการณ์ที่ลำบากเช่นนั้น

จากสิ่งนี้เราสามารถเรียนรู้ถึงสติปัญญาของอาบิกายิล เมื่อพบกับดาวิดอาบิกายิลชวยหาหนทางต่อดาวิดพร้อมกับขอร้องดาวิดด้วยท่าทีที่ลุ่มใจของเธอ แม้สิ่งที่นาบาลทำลงไปจะดูผิดตาถูกเอาชีวิต แต่อาบิกายิลก็ขอร้องให้ดาวิดให้กับสามสิ่งของนางจากดาวิดของนางจริง ๆ จากนั้นเธอได้กล่าวชื่นชมจุดดีของดาวิดเพื่อให้ท่านสบายใจขึ้น ยิ่งกว่านั้น เธอกำลังจุดที่พระเจ้าจะไม่ทรงพอพระทัยดาวิดจากคุณในครัวเรือนของนาบาลและทำให้โลหิตของคนเหล่านั้นตก

ดาวิดกล่าวกับเธอว่า “สาธุการแด่พระเจ้าโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงไช้เจ้าให้มาพบเราในวันนี้ขอให้ความสุขของเจ้ารับพระพรและขอให้เจ้าได้รับพระพรเพราะเจ้าได้ป้องกันเราในวันนี้ให้พ้นจากการทำให้โลหิตตกและการแค้นด้วยมือของเราเอง” (1 ซามูเอล 25:32-33) ความโกรธของนางก็จางหายไป

หลังจากอาบิกายิลปล่อยโยนจิตใจของดาวิด นาบาลมาหลายอย่างหนักในการจัดงานเลี้ยงเหมือนอย่างกษัตริย์ เธอไม่ได้พูดสิ่งใดกับสามีของตนจนกระทั่งรุ่งเช้าและสิ่งนี้เกิดจากสติปัญญาของเธอเช่นกัน เธอไม่มีวันรู้หรือความแค้นจะพุดอะไรถ้าเธอพูดสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นกับเขา ด้วยการมีสติปัญญาเช่นนั้นอาบิกายิลจึงเลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้สามีของเธอฟังในเช้าวันต่อมาหลังจากที่เขาส่งมา นาบาลรู้สึกกลัวมากโดยคิดว่าเขาอาจถูกฆ่าได้ทุกเมื่อจิตใจของเขาตายเสียภายในและกลายเป็นดังก้อนหิน สิบวันต่อมาเขาก็เสียชีวิต

ด้วยสติปัญญาของเธออาบิกายิลหนีพ้นจากอันตรายของการที่เธอและผู้คนในครัวเรือนของเธอถูกสังหาร เกี่ยวกับเรื่องนั้นต่าง ๆ อาจดำเนินไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบายหรือ สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับว่าเราฉลาดหรือไม่ ด้วยความเข้าใจนี้เราควรพิจารณาสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าซึ่งมีค่ายิ่งกว่าทองคำ

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ ยากอบ 3:17 กล่าวว่า “แต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรก แล้วจึงเป็นความสงบ สุขภาพและวางใจ เปี่ยมด้วยความเมตตาและผลอันดี ไม่มีความลำเอียง ไม่หนาซื่อใจคด” ฝมอิชยาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะมีสติปัญญาจากเบื้องบนและชื่นชมกับพระพรในฐานะบุตรของพระเจ้า

พระกิตติคุณ 5 ด้าน

- การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
- การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
- การทรงบาปผิดรักษา - เราเชื่อว่าเราได้รับการบาปผิดรักษาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า โดย การทรง โถงของพระเยซูคริสต์
- การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงสิ้นพระชนม์
- การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี

หลักข้อเชื่อ

- คริสตจักรพันธกิจเชื่อในพระคัมภีร์เป็นพระคำที่ศักดิ์สิทธิ์และถูกต้องของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อผิดพลาด
 - คริสตจักรพันธกิจเชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
 - คริสตจักรพันธกิจเชื่อในพระคัมภีร์ที่เรามีไว้ว่าได้รับการยกย่องโดยพระโลหิตแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
 - คริสตจักรพันธกิจเชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวรรค์นิรันดร์
 - คริสตจักรพันธกิจเชื่อในพระคัมภีร์ประกาศถึงความเชื่อของคริสตชน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่เรามาร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร
- “พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต ลมหายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”
 “ในผู้ที่มีความรอดไม่มีเลย ด้วยความอ่อนน้อมจึงให้รางวัลหลายร้อยได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่านกลางมนุษย์ทั่วไป”

ความคิดฝ่ายเนื้อหนังต้องถูกทำลาย เพื่อเข้าสู่ฝ่ายวิญญาณ

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนวิธีการคิดหรือพฤติกรรมของบุคคลซึ่งถูกหล่อหลอมมาเป็นเวลานาน สาเหตุก็เพราะผู้คนมีแนวโน้มที่จะยอมรับและเข้าใจความจริงเฉพาะในความจำกัดของตน ยิ่งถ้าเขาสร้างภาพชอบธรรมส่วนตัวและกรอบความคิดส่วนตัวขึ้นด้วยก็เป็นการยากที่จะรู้จักนำพระทัยที่แท้จริงของพระเจ้า สาเหตุก็เพราะว่าเราโน้มเอียงที่จะมีความคิดฝ่ายเนื้อหนังโดยไม่รู้ตัวด้วยสิ่งเหล่านั้น

“ความชอบธรรมส่วนตัว” คือการยืนยันว่าความเชื่อและวิธีการคิดส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งที่ถูกต้อง กรอบความคิดส่วนตัวคือวิธีการคิดที่แข็งกร้าวที่วางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เราจะหยุดนิ่งในฝ่ายวิญญาณโดยไม่สามารถก้าวไปสู่ฝ่ายวิญญาณได้วันแต่เราจะทำลายความคิดฝ่ายเนื้อหนังที่เกิดจากความชอบธรรมส่วนตัวและกรอบความคิดส่วนตัว

ด้วยเหตุนี้ เราควรพยายามที่จะค้นหาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยการประยุกต์ใช้พระคำแห่งความจริงกับตนเองและด้วยการอธิษฐานอย่างรอนรน ถ้าเช่นนั้น เพื่อเข้าสู่ฝ่ายวิญญาณ ความคิดฝ่ายเนื้อหนังที่เกิดจากความชอบธรรมส่วนตัวและกรอบความคิดส่วนตัวชนิดใดที่เราควรทำลายให้หมดไป

1 ความคิดฝ่ายเนื้อหนังที่เกิดจากนิสัยใจคอของบุคคลซึ่งเขาได้รับสืบทอดมาจากพ่อแม่ของตน

บางคนไม่รู้จักรับชอบบพร่องของตนหรือไม่จำกัดชอบบพร่องเหล่านั้นทิ้งไปเพราะเขามีความคิดฝ่ายเนื้อหนังที่เกิดจากนิสัยใจคอซึ่งเขาได้รับสืบทอดมาจากพ่อแม่ของตนและถูกซ่อนไว้ลึกภายใน “ซี” หรือพลังชีวิตของเขา

บางคนเกิดมาพร้อมกับนิสัยใจคอที่ขี้บขี้มึน ปกติคนเหล่านี้เป็นคนเงียบ ๆ โดยทั่วไปเขาไม่โกรธ ทะเลาะวิวาท หรือสร้างความวุ่นวาย ถ้าคนเหล่านี้เป็นผู้นำของกลุ่มเขาต้องมีความมั่นใจและเด็ดขาดในตัดสินใจตามสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม เขาอาจยังเป็นคนที่นิ่งเฉย เขาต้องหวงไขคนอื่นอย่างจริงจังและนำคนอื่นด้วยความมั่นใจ แต่เขาขาดคุณลักษณะเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม เขาไม่มีปัญหาเกี่ยวกับคนอื่นและเพราะเขามองเห็นความดีของคนอื่น เขาจึงไม่ตระหนักถึงปัญหา

บางคนเกิดมาพร้อมกับคุณลักษณะที่กระตือรือร้น แม้เขาจะมีความรอนรนแต่เขามักจะไม่มีจิตบริการคนอื่น ที่จริงเขาไม่ถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวเขาเอง แม้ในยามที่เขายอมถอยออกมาจากสถานการณ์บางอย่าง แต่เขาก็ต้องการที่จะเป็นผู้นำโดยคิดว่าสิ่งนี้คือ “ความปรารถนาที่จะเข้าสู่ฝ่ายวิญญาณ” และเขารู้สึกว่าตนควรยึดสิ่งนี้เอาไว้

2 ความคิดฝ่ายเนื้อหนังที่เกิดจากกรอบความคิดของบุคลิกภาพส่วนตัวซึ่งถูกหล่อหลอมในขณะที่เติบโตขึ้น

บางคนมองดูโลกด้วยความ โศกเศร้าและความขุ่นเคืองใจและมุมมองเช่นนี้กลายเป็นบุคลิกภาพของเขา คนเหล่านี้ดำเนินชีวิตในพระคริสต์แต่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยุ่งยากเนื่องจากความคิดฝ่ายเนื้อหนังของตนที่ออกมาจากลักษณะเชิงลบของเขา

ยกตัวอย่าง เขาพยายามอย่างมากที่จะอธิษฐานและทำงานเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อจะกำจัดความบาปทิ้งไปและรับเอาคำตอบ ถ้าคนหนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์คล้ายคลึงกันได้รับพระพรที่เขาต้องการ ได้รับ เขาจะรู้สึกว่าการนั้นก้าวข้ามหน้าเขาไปและรู้สึกท้อแท้และหวั่นใจ

นอกจากนั้น บางคนประณามและวิพากษ์วิจารณ์ตนเองในทุกเรื่อง เขาโทษตนเองอย่างรุนแรงกับความผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ เขาหมกมุ่นกับสิ่งที่จะอธิษฐานและเขาไม่สามารถมาอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า เขาไม่สามารถสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง ดังนั้นในความชอบธรรมส่วนตัวและกรอบความคิดส่วนตัวของเขาเขาจึงมองเห็นความบกพร่องของคนอื่นก่อนแทนที่จะเข้าใจและยอมรับคนเหล่านั้น คนเหล่านี้ต้องการที่จะทำให้คนอื่นเห็นความบกพร่องของตนและสอนเขา

3 ความคิดฝ่ายเนื้อหนังที่เกิดจากความเท็จเล็ก ๆ น้อย ๆ

บางคนเพาะบ่มจิตใจของตนด้วยความจริงในระดับหนึ่ง แต่เขามีความคิดฝ่ายเนื้อหนังเพราะเขายังมีลักษณะฝ่ายเนื้อหนังเล็ก ๆ น้อย ๆ บางอย่างหลงเหลืออยู่ เมื่อเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำเขาปรารถนาที่จะทำตาม แต่ปัญหาก็คือว่าเขายังมีความรู้สึกไม่สบายใจอยู่เช่นกัน แม้เขาจะมีความไม่สบายใจอยู่เพียง 0.1 เปอร์เซ็นต์ในจิตใจของเขา สิ่งนี้ก็ไม่อาจพูดได้ว่าเขามีจิตใจฝ่ายวิญญาณ แต่เพราะ 99.99 เปอร์เซ็นต์เป็นจิตใจแห่งความดี และเพราะว่าความคิดที่ไม่สบายใจนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็ว บุคคลเช่นนี้จึงล้ม 0.1 เปอร์เซ็นต์นั้นไป เพราะเหตุนี้เขาจึงไม่สามารถกำจัดความเท็จเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เหลืออยู่ทิ้งไปได้และดังนั้นเขาจึงไม่สามารถเข้าสู่ฝ่ายวิญญาณ

4 ความคิดฝ่ายเนื้อหนังที่ซ่อนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีฝ่ายวิญญาณ

แม้เขาจะเลิกละการเข้าสู่หนัดแห่งจิตใจของตน แต่บางคนก็ยังมีความคิดอย่างผิด ๆ ว่าเขามีความคิดฝ่ายวิญญาณ เนื่องจากความรู้สึกเป็นสุขที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่าง ๆ สิ่งนี้จึงทำให้เขาลืมเกี่ยวกับความคิดฝ่ายเนื้อหนังของตนอยู่บ่อยครั้ง แต่ถาเขาพบกับความยากลำบากเขาก็ไม่สามารถเอาชนะสิ่งนั้นด้วยความเชื่อ คนเหล่านี้จะมีความไวพสุทธ์ของพระวิญญาณอย่างแท้จริงพร้อมกับมีจิตใจและความเชื่อที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง แต่ก็คือเมื่อเขาเข้าสู่หนัดในส่วนลึกแห่งจิตใจของตนแล้วเท่านั้น

5 ความคิดฝ่ายเนื้อหนังที่เกิดจากความบกพร่องของร่างกาย

ความบกพร่องของร่างกายคือการขาดความสามารถที่ผู้คนทั่วไปพึงมีสืบเนื่องมาจากการไม่มีประสบการณ์และการฝึกฝนอบรมที่เขาควรได้รับในขณะที่เติบโตขึ้น

ยกตัวอย่าง เมื่อเด็กไม่ได้รับการฝึกฝนในเรื่องการให้ความสนใจกับคำพูดของครูในโรงเรียนเด็กอาจไม่สามารถให้ความสนใจกับสิ่งที่คนอื่นพูดกับเขาแม่หลังจากที่เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม คนเหล่านี้ไม่สามารถจดจ่ออยู่กับการฟังคำเทศนา เขาอาจไม่ฟังคนอื่นอย่างถ่องแท้ในการสนทนา ในกรณีของคนทำงานคริสตจักร คนเหล่านี้อาจไม่สามารถให้ความสนใจอย่างจริงจังในขณะที่ฟังสิ่งที่หัวหน้าของตนกำลังพูดและเขาทำสิ่งที่ผิดพลาด ไม่ใช่ว่าคนเหล่านี้ต้องการที่จะไม่เชื่อฟังน้ำพระทัยของพระเจ้า แต่เขาไม่สามารถเชื่อฟังเพราะเขาไม่สามารถจดจำน้ำพระทัยนั้นเอาไว้ ในที่สุดเขาก็ใช้ความคิดฝ่ายเนื้อหนังของตนเอง

บางคนได้รับการอบรมเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่เข้มงวดหรืออยู่ในกรอบและเขาขาดทักษะในการสื่อสาร เขาไม่เข้าใจวิธีการของคนอื่นหรือวิธีการแสดงออกของตนเอง ดังนั้นเขาจึงไม่เข้าใจคนอื่นอย่างแท้จริงและเขาขาดความเคารพให้เกียรติคนอื่น ภายในประสบการณ์ของเขาเขาคิดในทำนองว่า “ฉันชอบสิ่งนี้และฉันแน่ใจว่าคนนั้นจะชอบสิ่งนี้เหมือนกัน” แต่บ่อยครั้งความคิดของเขามักจะไม่ถูกต้อง

6 ความคิดฝ่ายเนื้อหนังที่เกิดจากกรอบความคิดของตนเองในเรื่องความจริง

กรอบของความชอบธรรมส่วนตัวและความดีที่มีตนเองเป็นศูนย์กลางถูกสร้างขึ้นเมื่อผู้คนตีความถ้อยคำแห่งความจริงด้วยวิธีการของตนเองและถือว่าบางสิ่งบางอย่างถูกต้องและดีงามด้วยแนวทางของตนเองพร้อมกับสร้างความแข็งแกร่งให้กับแนวคิดเหล่านั้น ในบางสถานการณ์ความคิดบางอย่างของเขาเกิดมาจากกรอบความคิดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเขายังมีความมั่นใจในเรื่องความคิดและแนวคิดของตนเองมากขึ้น

สมมุติว่าคนงานในคริสตจักรคนหนึ่งได้รับความประทับใจจากศิษยาภิบาลผู้ซึ่งยกโทษและปกปิดความผิดของสมาชิกคริสตจักรคนหนึ่ง คนงานคนนี้ก็สร้างกรอบความคิดในเรื่องความดีขึ้นมาโดยเขาคิดว่า “ความดีคือการยกโทษและการเข้าใจ” ปัญหาก็คือว่าเขาพยายามที่จะยกโทษและปกปิดความผิดของลูกแกะแม่ในสถานการณ์ที่เขาต้องยกโทษให้อยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ ในบางสถานการณ์เราควรตักเตือนหรือลงโทษบางคนเพื่อว่าเขาจะหันกลับจากบาป แต่ความคิดฝ่ายเนื้อหนังจากกรอบความคิดในเรื่องความดีนี้จะขัดขวางเขาจากการเข้าใจถึงความรักของพระเจ้าสำหรับคนนั้นอย่างลึกซึ้ง

“ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้รับการยืนยันจากหมอ คริสเตียน อัจฉริยะจริง ๆ”

ดร.ดาเนียล ฟุเอ็นเตส อาคอสตา
นรีแพทย์และสูติแพทย์ ผู้อำนวยการเครือข่าย
หมอคริสเตียนทั่วโลกประจำประเทศเม็กซิโก



ในปี 1994 ผมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย Autonomous University of Mexico State และจัดการประชุมอธิษฐานขึ้นในช่วงเวลาว่างของผม ผมจัดประชุมสำหรับนักเรียนแพทย์เพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณเช่นกัน หลังจากจบการศึกษาผมอธิษฐานเพื่อนิมิตรของผมในการประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ตลอดเวลา เวลานี้ผมทำงานให้กับโรงพยาบาล “โมนิกา เปรเทลลินี” ในเมืองโตลกา ประเทศเม็กซิโกในตำแหน่งหัวหน้าแผนกตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาโรคของโรงพยาบาล

ในปี 2011 ผมได้แบ่งปันความคิดเกี่ยวกับการก่อตั้งองค์กรกับหมอสองสามคนที่ไม่ใช่องค์กรเพื่อการรักษาผู้ป่วยร่างกายเท่านั้นแต่เพื่อการรักษาผู้ป่วยด้วยเช่นกันและได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการก่อตั้งองค์กรของหมอคริสเตียนขึ้น ในขณะที่อธิษฐานต่อเรื่องนี้อยู่นั้น ผมได้ก่อตั้งองค์กร AMEC (องค์กรพันธมิตรหมอคริสเตียนแห่งรัฐเม็กซิโก) ด้วยสมาชิกเกือบ 300 คนเราได้เผยแพร่ความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกพื้นที่ของเม็กซิโกและทำงานเป็นอาสาสมัครในเรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์

หลังจากการก่อตั้งองค์กรพันธมิตรหมอคริสเตียนแห่งรัฐเม็กซิโก ผมคิดว่าคงต้องมีการที่คล้ายคลึงกันกับองค์กรของเราในโลกที่มีความปรารถนาแบบเดียวกัน ผมต้องการเรียนรู้จากองค์กรเหล่านั้น ในเวลาเดียวกัน ในขณะที่กำลังมองหาสิ่งต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต ภรรยาของผมค้นพบเว็บไซต์ของเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลก (WCDN) (www.wcdn.org) ผมประทับใจกับพันธกิจของเครือข่ายนี้อย่างมากในการพิสูจน์ยืนยันการรักษาโรคด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าบนพื้นฐานของข้อมูลทางการแพทย์ ผมตื่นเต้นมากที่มีองค์กรในลักษณะนี้อยู่

“ผมควรโทรศัพท์ไปหาเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลกในเวลานี้ สำนักงานใหญ่อยู่ที่ไหนนะ ประเทศเกาหลีใต้หรือ โอ พระเจ้าประเทศนี้อยู่ไกลเกินไป”

ขอบคุณพระเจ้าที่สำนักงานสาขาของเครือข่ายนี้ตั้งอยู่ในหลายที่หลายแห่งในโลก ผมคิดถึงสำนักงานสาขาของเครือข่ายในสหรัฐอเมริกาซึ่งใกล้เคียงกับเม็กซิโกมากที่สุดและผมได้ติดต่อกับ ดร.อัลมันโด ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาสหรัฐอเมริกา ผมได้พบกับทีมพันธกิจของเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลกในปี 2012 ผ่านทางท่านผู้นี้ ผมรู้สึกตื่นเต้นใจและหลังน้ำตา ช่วงเวลาของการทำให้นิมิตรของผมสำเร็จลุล่วงในฐานะหมอคริสเตียนอยู่แค่เอื้อม

ภรรยาของผมก็มีคามอยากรู้อยากเห็นเหลือเกินว่าดร.แจร์ร็อก ลี (ผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการบริหารของเครือข่ายหมอคริสเตียน

ทั่วโลกหรือ WCDN) เป็นคนอย่างไร ผมรับฟังคำเทศนาของท่านในเว็บไซต์มนมินภาษาสเปน (www.manmin.org/foreign/main_sp.asp.) คำเทศนาบรรจุไว้ซึ่งความรักและความจริงใจที่ดึงดูดใจท่านอยู่ในวิญญาณจิตของคุณ ผมอ่านหนังสือที่เป็นเหมือนตัวแทนของท่านเรื่อง “สาสน์จากกางเขน” ในภาษาสเปนเช่นกันและผมสามารถเข้าใจการจัดเตรียมเรื่องการเตรียมมนุษย์และจารึกความรักของพระเจ้าและความรักเรื่องไม่กางเขนไว้ในส่วนลึกแห่งจิตใจของผม

ผมมีประสบการณ์กับการทำงานของฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าด้วยเช่นกัน คานีลลูกชายวัยเจ็ดขวบของผมป่วยเป็นโรคคิงคองแพ้ผิวหนังที่ขาและแขนของเขาตั้งแต่เกิด ในปี 2012 ทีมพันธกิจของเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลกมอบน้ำจากบ่อน้ำจืดที่เมืองมวนให้กับเราและบอกเราว่าผู้ใดนำน้ำไปทาหรือดื่มด้วยความเชื่อเขาก็สามารถมีประสบการณ์กับการรักษาโรค ผมทาน้ำนั้นบนลูกชายของผมและอธิษฐาน พระเจ้าทรงรักษาลูกชายของผมให้หายขาดอย่างรวดเร็วหลายครั้งในช่วงสัปดาห์นั้น

นอกจากนั้น ดร.พาสตรานา ฟิเจอโร (ศัลยกรรมแพทย์ซึ่งเป็นเพื่อนของผม) มีประสบการณ์กับการทำงานของพระเจ้าผ่านคำอธิษฐานของ ดร.ลีที่อยู่นอกอาณาเขตและสถานที่ ลูกสาวของเขาซึ่งอยู่ในชั้นโคมาได้ฟื้นคืนชีพออกมาโดยคำอธิษฐาน ศิษยาภิบาลเฟอร์นันโด เดน ไมคอง นักเฝ้าไข้ของพ่อของเธอไม่มีปัญหา แต่หลังจากเธอเอาคำอธิษฐานของ ดร.ลีที่อธิษฐานเพื่อผู้ป่วยผ่านสถานีโทรทัศน์เอ็นเอสทีวีปัญหานั้นก็ได้รับการแก้ไขและเขาเดินได้อย่างคล่องแคล่ว

ในเดือนมิถุนายน 2013 มีการจัดประชุมของเครือข่ายหมอคริสเตียนนานาชาติครั้งที่ 10 ขึ้นที่เมืองโตลกาประเทศเม็กซิโก ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการประชุมผมรู้สึกตื่นเต้นและซาบซึ้งใจมากที่การประชุมเช่นนี้ถูกจัดขึ้นในประเทศของผมเป็นครั้งแรกในแถบลาตินอเมริกา การประชุมครั้งนี้มีหมอประมาณ 350 คนจาก 24 ประเทศเข้าร่วม กรณีตัวอย่างการรักษาโรคที่ไม่มีทางรักษาด้วยวิธีการทางการแพทย์ ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ปรากฏในการประชุมด้วยข้อมูลทางการแพทย์ พระเจ้าทรงได้รับเกียรติในการประชุมไม่เฉพาะผ่านการนำเสนอกรณีตัวอย่างด้วยหลักฐานทางการแพทย์และการบรรยายพิเศษที่อธิษฐานเพื่อผู้รับบริการเท่านั้น แต่พระองค์ทรงได้รับเกียรติผ่านการร้องเพลงสรรเสริญและการแสดงที่เต็มด้วยพระวิญญาณด้วยเช่นกัน

ผมกำลังวางแผนที่จะเดินทางไปเยี่ยมประเทศต่าง ๆ ในแถบลาตินอเมริกาและก่อตั้งสำนักงานสาขาของเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลกขึ้นในประเทศเหล่านั้น จุดมุ่งหมายของการก่อตั้งนี้ก็คือการจัดการประชุมที่มุ่งเน้นไปยังการรักษาโรคของพระเจ้าและเพื่อมุ่งเผยแพร่พระกิตติคุณกับหมอและผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ผมขอขอบคุณ ดร.ลีผู้ซึ่งทำพันธกิจของเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลกเพื่อผู้คนจำนวนมากจะมาพบกับความรักของพระเจ้า ผมขอขอบคุณและถวายเกียรติกับพระเจ้าผู้ที่จะทรงได้รับเกียรติผ่านทางพันธกิจของเครือข่ายนี้อย่างยิ่งใหญ่เช่นกัน

“โรคคลองเสียงอักเสบและโรคเชื้อจุกอักเสบเพราะภูมิแพ้อันได้รับการรักษาให้หาย”

มัตนาฮิคาฮายาง คิม (คริสตจักรจีนเซนต์หนึ่ง)

สี่ปีที่แล้ว (ในปี 2009) ฉันเดินทางมายังประเทศเกาหลีใต้เพื่อหาเงินฉันสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรมันมินเซนต์ฮาร์ล โดยการนำของคุณนาของฉัน แต่ฉันไม่ได้รักษาวันสะบาโตให้สมบูรณ์ ในเวลาเดียวกันฉันเริ่มป่วยเป็นโรคภาวะภูมิแพ้กินขนาดโดยไม่มีสาเหตุ ฉันเกิดอาการคันที่ร่างกายและสิ่งนี้ผลกระทบบต่อประสาทสัมผัสทั้งห้าของฉัน ฉันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเนื่องจากยาที่ฉันต้องกินเป็นประจำและเป็นความดัน

โลหิตต่ำทำให้ฉันนอนอยู่บ่อยครั้ง คอของฉันบวมและฉันมีไข้ตลอดเวลา ฉันมีฝันถึงสิ่งที่พาดานอ่อนของปาก สิ่งนี้ทำให้ฉันเกิดอาการคันมาก ฉันมีน้ำมูกไหลและจามอย่างมาก นี่เป็นอาการของโรคคลองเสียงอักเสบและโรคเชื้อจุกอักเสบเพราะภูมิแพ้ ฉันกินยาหลายขนานแต่ก็ไม่ผล

ในปี 2011 ในขณะที่ฟังคำเทศนาของดร.แจร์ร็อก ลีในระหว่างการนมัสการ ฉันตระหนักถึงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าและกลับใจอย่างตงแทจอกความศรัทธาที่ฉันได้กระทำ ด้วยความขอบพระคุณสำหรับพระคุณฉันจึงเริ่มตนอธิษฐานในการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคนเฝ้าถือได้ก็ตามที่ฉันมีเวลา

หลังจากนั้นลูกสาวของฉันที่อยู่ในประเทศจีนเดินทางมาที่เกาหลีในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยสตรีซุมยอง ชีวิตของฉันมั่นคงเป็นปกติมากขึ้นในขณะที่อาศัยอยู่กับลูกของฉันและฉันเริ่มดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ดีขึ้น ฉันรักษาวันสะบาโตอย่างสมบูรณ์และหยุดกินยาด้วยความเชื่อ

ในวันแรกของการถ่ายทอดสดของมนมิน (วันที่ 5 สิงหาคม 2013) ดร.แจร์ร็อก ลีอธิษฐานเพื่อผู้ป่วย จากนั้นสิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจก็คือฉันพบว่าคอของฉันรู้สึกเย็นขึ้นและอาการคันที่พาดานอ่อนของปากก็หายไป อาการของโรคคลองเสียงอักเสบและโรคเชื้อจุกอักเสบเพราะภูมิแพ้ได้รับการรักษาให้หาย สาธุ



จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวช่วยของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมกับแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C ttp 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยช่อง Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรท : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

จาก คริสตจักรมันมินเซียงราย
จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนต์ฮาร์ลเซียง

121/472 บ้านดู่เมืองใหม่ อ.เมือง จ. เซียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)

jaewon 7700@hanmail.net

Thai